

บทอ่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

ฉบบ 4:32-34,39-40

โมเสสกล่าวกับประชาชนว่า

“จงดูอดีตก่อนที่ท่านทั้งหลายจะเกิด ตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน จงตรวจตราจากปลายหนึ่งถึงอีกปลายหนึ่งของโลกว่ามีอะไรยิ่งใหญ่เท่านี้เคยเกิดขึ้นหรือไม่ มีใครเคยได้ยินเรื่องใดที่เหมือนเรื่องนี้หรือไม่ เคยมีประชากรใดบ้างที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสจากกองไฟดังที่ท่านได้ยินและมีชีวิตรอดได้ หรือเคยมีพระเจ้าองค์ใดบ้างที่ทรงกล้าเลือกชนชาติหนึ่งออกจากอีกชนชาติหนึ่ง ทรงใช้วิธีการต่าง ๆ คือ เครื่องหมายอัศจรรย์ ปาฏิหาริย์และสงคราม ทรงใช้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระอนุภาพอันยิ่งใหญ่บันดาลให้ทุกคนหวาดกลัว ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงกระทำในประเทศอียิปต์ต่อหน้าท่าน

ดังนั้น ในวันที่ จงรู้และจำใส่ใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ทั้งในสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่าง และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ แล้วท่านกับลูกหลานที่จะตามมาในภายหลังกจะอยู่อย่างมีความสุข จะอยู่เป็นเวลานานในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงมอบให้เป็นของท่านตลอดไป

เพลงสดุดี

สดุด 33:4-5,6-9,18-19,20-22

ก) พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเที่ยงตรง

พระราชกิจของพระองค์น่าเชื่อถือ

พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม

ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดิน

ข) พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้า

ลมจากพระโอบูสร้างดวงดาวที่ประดับประดาอยู่บนนั้น

พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลไว้เหมือนให้อยู่ในอ่าง

และทรงเก็บทะเลลึกไว้ให้อยู่ในบ่อ

ทั่วทั้งแผ่นดิน จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

คนทั้งหลายที่ท่านก่อกำเนิดในโลก จงเคารพพระองค์เถิด

เพราะพระองค์ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้น

ทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปรากฏ

ค) แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเผ่าพิทักษ์ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์

เพื่อจะช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากความตาย

และรักษาเขาไว้ในยามอาหารขาดแคลน

ง) จิตใจของเราทั้งหลายกำลังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่ป้องกันภัยของเรา

ใช่แล้ว จิตใจของเราชื่นชมในพระองค์
เพราะเราวางใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักมั่นคงของพระองค์
สถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์



บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึง ชาวโรม **รม 8:14-17**

พี่น้อง ใคร ๆ ที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ก็เป็นบุตร
ของพระเจ้า ท่านทั้งหลายไม่ได้รับจัดการเป็นทาสซึ่งมีแต่ความ
หวาดกลัวอีก แต่ได้รับจัดการเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งทำให้เรา
ร้องออกมาว่า “อับบา พ่อเจ้า!” พระจิตเจ้าเองทรงเป็นพยาน
ยืนยันร่วมกับจิตของเราว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้า เมื่อเรา
เป็นบุตร เราก็คือเป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า หากเรา ร่วมกับการ
ทรงมานับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว **มธ 28:16-20**

เวลานั้น บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาศาบาธาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้ เมื่อเขาเห็น
พระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่
พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์
และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้าง
บาปให้เขาเดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างที่เราได้ให้แก่
ท่าน แล้วจงทราบเถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”



ผู้เขียนหาญเรื่องการแต่งงาน กล่าวว่า “คนที่ขาดรัก ทำให้สั้นชีวิตเร็วขึ้น” ในสถานที่รับเลี้ยงกำพร้า
แห่งหนึ่งมีเด็กทารกที่อายุต่ำกว่าหนึ่งขวบเสียชีวิต เพราะ “โรคที่ถูกทอดทิ้ง” จึงมีการว่าจ้างพนักงานหญิง
เพิ่มขึ้น เพื่ออุ้ม ให้ความรักต่อเด็ก ปรากฏว่าเด็กตายลดลงจาก 35 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อ
ปี แสดงว่าการขาดความรักทำให้มนุษย์เสียชีวิตเร็วขึ้น แต่การได้รับความรักจากคนอื่นทำให้ชีวิตยาวนาน วัน
ฉลองพระตรีเอกภาพ คือ วันที่เราอมรับว่า พระเจ้าคือองค์ความรัก ในระหว่างพระบิดา พระบุตร และ
พระจิต ขอให้เรารับความรักจากพระองค์ และนำไปยื่นให้แก่คนอื่น ๆ เช่นกัน

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มธ 28.16-20

เมื่อข้าพเจ้าย้ายไปทำงานในสถานที่แห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ฟังเกี่ยวกับวิธีทำงานกับชนพื้นเมือง เรียกว่า “การประกาศพระวรสารแบบตรง” คือการกลับใจและการ โปรดศีลล้างบาปแก่ชนพื้นเมืองหลังจากเรียนคำสอน. วิธีอื่นเรียกว่า “การประกาศพระวรสารแบบอ้อม” ไม่ใช่การพูดเกี่ยวกับศาสนา โดยตรง ขณะที่ธรรมทูตอยู่กับชนพื้นเมืองและพยายามที่จะช่วยเหลือชนพื้นเมืองในด้านบริการด้านสุขอนามัย การศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่.

ชนพื้นเมืองที่นั่นรู้สึกแปลกใจที่ธรรมทูตทำดีกับพวกเขา ชนพื้นเมืองจึงตอบสนองด้วยการกลับใจเป็นคริสตชน นี่คือนิยามชีวิตตามความเชื่อแบบคริสต์ ชนพื้นเมืองเรียนรู้ที่จะทำความดีกับคนอื่นเหมือนอย่างที่ธรรมทูตทำดีกับพวกเขา ดังนั้น ธรรมทูตเป็นพยานถึงความเชื่อด้วยการกระทำและสามารถดึงดูคนอื่นให้ทำตามพวกเขา

คริสตชนสมัยแรกเริ่ม เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วด้วยวิธีดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น การอธิบายธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพเป็นเรื่องง่ายมาก เมื่อเราดำเนินชีวิตให้คนอื่นเห็น เพราะการกระทำมีผลมากกว่าคำพูด สารของพระตรีเอกภาพคือรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน เราต้องแสดงให้คนอื่นเห็นและเข้าใจหัวข้อนี้ได้ต่อเมื่อแต่ละคนมีประสบการณ์ส่วนตัวของการปฏิบัติความรัก